

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2021**

1. Nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Sáng 04/6, Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết, có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá thông qua việc gọi ý kiểm điểm sâu hằng năm, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong 05 năm qua, có 9.429 lượt tập thể, 274.332 lượt cá nhân được tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo quy định; trong đó có 228 lượt tập thể và 314 lượt cá nhân được gọi ý kiểm điểm sâu.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đi vào chiều sâu; nhận thức của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực; nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để phòng, chống và từng bước đẩy lùi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, các đơn vị nêu trên lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, các sự kiện tập trung đông người; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tăng cường cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các ngành, các cấp trong tỉnh chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình để đưa ra biện pháp kịp thời, chính xác; trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị mình. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch

Để kịp thời truy vết, giám sát, quản lý y tế người từ vùng dịch về tỉnh, ngày 04/6, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày theo quy định (thời gian tính từ ngày rời khỏi vùng dịch).

Người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 14 ngày (thời gian tính từ ngày rời khỏi vùng dịch). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Năm 2020 thiên tai gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng

Sáng 04/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Năm 2020, thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước. Cả nước đã xảy ra 14 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại Đồng bằng sông Cửu Long v.v.. Thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, 3.429 nhà sập, 333.084 nhà bị hư hại, tốc mái; trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại v.v.. Tổng thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tháng còn lại của năm 2021 có khả năng xuất hiện từ 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Lũ trên các hệ thống sông tiếp tục dự báo diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949